

ææ øø  
AI CẤP  
huyền bí  
!!?? ΒΞ&

ĐỒNG SĨ KHIÊM

Đi Ai-Cấp về, đọc tờ AHOC số 10 mới biết rằng mình không phải là người di cử duy nhất phải tha hương cầu thực, mà cũng còn một số anh em C.C. khác ở Jordan, Zaire v.v... Sau đây là một số kỷ niệm vui buồn ở xứ Kim-Tử-Tháp, tôi xin kể ra để anh em đọc cho vui.

Tôi được hàng cử qua Alexandrie, Ai-Cấp làm Project Manager cho một công tác cấp thủy do Ngân Hàng Quốc Tế tài trợ ngoại tệ. Alexandrie lồi 2.5 triệu dân, ở dọc bờ biển Địa Trung Hải. Cả một thành phố mà chỉ có vào lồi ba người da vàng, trong đó tôi là một. Trung-Cộng có một lãnh-sứ-quản nhưng không khi nào tôi thấy một "xềng xềng" lồi mặt ra của sứ-quan cả. Báo chí Ai-Cấp nói đến Việt-Nam khá nhiều nhưng không ai biết Việt-Nam ở mọ và tôi được gán cho quốc tịch con cháu Phu-Tang! Lúc đầu tôi còn rắng giải thích nhưng riết rồi tôi cũng phải nhận là mình Japanese (!) và tên là Datsun cho nó yên cái thân! Quán ăn thì bán đồ ăn Tây và còn muốn ăn đồ ăn Tàu thì thập được tìm không ra, nước mắm thì khỏi nói, phải gửi từ Mỹ qua. Người Ai-Cấp trông mặt mày rất dữ tợn, mặt giống như các tài tử xiê đóng vai kháng chiến giải phóng Palestine' nhưng họ rất thân thiện và tình cảm (cũng như phần đông dân Á-đông). Quốc giáo là Islam nên Mosque rất nhiều, chỗ nào cũng có, mỗi Mosque đều có gán máy phóng thanh kêu gọi dân chúng đọc kinh (một ngày 6 lần). Tối giờ đọc kinh, thành phố vốn đã ồn lại ào thêm, không khác chi khu chợ Bến Thành vào các ngày bán khô nai, khô cá thiêu. Kim-Tử-Tháp được thưởng mai hóa. Chung quanh Kim-Tử-Tháp đều có những người gạ cho thuê lửa, ngựa, lạc đà để cỡi và chụp hình. Du khách nào cũng bị hồ to, nhưng một đời bị một lần nên chỉ ai cũng nhào vô để bị làm tiên. Chун vô Kim-Tử-Tháp bằng đường hầm chật hẹp, leo gần đến sum bà chề để đến phòng chôn cất và thấy một cái hòm đã trống rỗng vì bao nhiêu đồ đạc đã được dời về viện bảo tàng (!) Mình phải phục là cách đây mấy ngàn năm, đồ nghề không có mà người thợ Ai-Cấp đã đục đẽo được đá nham cương (granite) một cách khéo léo như thợ mộc.

Chuyện Ai-Cấp dài dài nói không hết. Ai muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với tui.